

นายกฯมอบรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2551

นำเสนอเมื่อ : 25 พ.ค. 2552

นายกฯมอบรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2551

มี 4 นักแสดง ป๊อปปี้ ยะริดา ซี ศิววัฒน์ บุ่ม ปนัดดา บุ่ม มนต์รี ร่วมรับรางวัล

P { margin: 0px; } เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 พ.ค. 52 ที่ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
“ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ” แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2551 โดยในพิธีดังกล่าว
น.พ.อรรถสิทธิ์ เวชชีวะ บิดานายกรัฐมนตรี ในฐานะราชบัณฑิต ได้เขามารวมในพิธีด้วย ทั้งนี้
นายกรัฐมนตรี กล่าวหลังจากมอบรางวัลตอนหนึ่งว่า
ตนขอตั้งข้อสังเกตว่าเด็กนักเรียนที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ ไม่มีเด็กผู้ชายแม้แต่คนเดียว
คณะกรรมการฯจะต้องแยกประเภท
เพื่อให้เด็กผู้ชายได้มีโอกาสและมีกำลังใจในการใส่ใจกับการใช้ภาษา
หรือภาษาไทยน้อยลง จนบางคนไม่สามารถอ่านหรือเขียนภาษาไทยที่ถูกต้องได้
สาเหตุหนึ่งคือโลกเรามีการเชื่อมโยง ติดต่อบริการมากขึ้น
หมายถึงการรับวัฒนธรรมโดยไม่มีการกลั่นกรอง
หากไม่เรียนรู้ความละเอียดอ่อนในความแตกต่างของวัฒนธรรม
จะทำให้มีการใช้ภาษาต่างประเทศมากขึ้น และมาผสมกับภาษาไทย ทำให้การใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง
นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การใช้ภาษาไทยได้รับผลกระทบ
อย่างไรก็ตามการสอนภาษาไทยถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
“จากประสบการณ์ที่ผมใช้ชีวิตในต่างประเทศกว่า 10 ปี
จำได้ว่าก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศ คุณพ่อได้ยัดล่อตาจะต้องไม่ลืมภาษาไทย
และการเรียนรู้ภาษาไทยที่สำคัญคือ การอ่าน
ดังนั้นการสนับสนุนการอ่านและสนับสนุนสื่อที่มีคุณภาพให้เหมาะสมกับคนแต่ละวัย
จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการรักษามรดกของชาติ
โดยรัฐบาลกำลังผลักดันให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ และมีโครงการที่จะสนับสนุน
ส่งเสริมตั้งแต่เด็กเล็ก” นายอภิสิทธิ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ สาขานักแสดงนำ คือ
น.ส.ปิยะธิดา วรมลิก จากละครเรื่อง นางทาส และนายศิววัฒน์ โชติชัยชรินทร์ จากละครเรื่อง
เรไรลูกสาวป่า สาขานักแสดงประกอบ คือ น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี จากละครเรื่อง ดั่งดวงตะวัน,
และนายมนตรี เจริญอักษร จากละครเรื่อง เทวดาสาว นอกจากนี้ยังมีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ
จำนวน 12 คน เขารับรางวัลดังกล่าวด้วย

